

## ม.สุรนารีนัดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมถก'นวัตกรรมอุดมศึกษา'ในประชาคมโลก

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ประจำปี 2557 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 พ.ค.นี้ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ว่า นับจากปี 2553 เป็นต้นมา ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่การประชุมในปีนี้ได้เปิดกว้างให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ทำร่วมกันในเชิงนวัตกรรม รวมถึงเสริมความรู้ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยในเรื่องที่ทั่วโลกกำลังนิยมแพร่หลาย โดยมีประเด็นใหญ่ๆ คือ การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

“อีกประเด็นสำคัญคือจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกที่จะมาร่วมเป็นวิทยากร ตลอดจนการนำเสนอประสบการณ์ ผลงาน หรือเครื่องมือสนับสนุนของ

แต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ริเริ่มเรื่องต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุมได้นำไปศึกษาหรือนำไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยของตนต่อไป” ศ.ดร.วิจิตรกล่าว

ด้าน ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า มทส.จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัยในปีนี ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้เน้นความสำคัญของนวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตลอดจนนักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารวมถึงรับประสบการณ์ตรงของวิทยากรจากประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย และผู้ทรงคุณวุฒิของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลสู่วงการอุดมศึกษาไทย รองรับความเป็นสากล ยกกระดับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นเสาหลักของอุดมศึกษาให้กับภูมิภาคนี้



เวทีวิชาการ - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 15-16 พ.ค. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี